

'ก้องศักดิ์' บินดูสนาม ลั่นนราธิวาสต้องคืบ!

"บีก้อง" ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส พร้อมขีดเส้นตาย ★ มีต่อหน้า 14

'ก้องศักดิ์' ☆ ต่อจากหน้า 13

ภายในวันที่ 15 มีนาคมนี้ จะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลง ผู้รับเหมาจะต้องแสดงความจริงใจและมีแผนงานที่ชัดเจน หลังการก่อสร้างดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า อย่างไรก็ตามหากประเมินแล้วยังคงไม่มีความคืบหน้าตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งตามกำหนดแล้วจะต้องแล้วเสร็จอย่างช้าก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้อาจต้องดำเนินการตามกฎหมาย

ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมติดตามการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ตารามัน คณะทำงานที่ปรึกษามท. 2, นายพรณภพ อุ๋นเสียม ผู้อำนวยการ กกท. ภาค 4, นายภูเชิง ยาวอหะซัน นายกองดีการบริการส่วนจังหวัดนราธิวาส, นายวิเชษฐ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส, ผู้บริหารจาก กกท. และผู้บริหารในจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุม ที่ห้อง

ประชุมภายในสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยหลังการประชุมว่า ในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง กกท., กรมทางหลวง และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสยังคงไม่มีความคืบหน้าตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งตามกำหนดแล้วจะต้องแล้วเสร็จอย่างช้าในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นี้ แต่ดูจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว คาดว่าจะเสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลา เพราะฉะนั้นผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการเร่งรัดทำแผนปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กกท. และกรมทางหลวง ได้พิจารณาโดยด่วน

โดย กกท. ขีดเส้นตายให้ภายในวันที่ 15 มีนาคมนี้ จะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลง ผู้รับเหมาจะต้องแสดงความจริงใจและมีแผนงานที่ชัดเจน จะต้องมีการติดตามทุกเดือน แต่เดือนละคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์อย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ การก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย งานก่อสร้างอัฒจันทร์วงรอบทิศเหนือ, งานก่อสร้างอัฒจันทร์วงรอบ ทิศใต้, งานก่อสร้างอัฒจันทร์ตรงข้ามประธาน ทิศตะวันออก, งานก่อสร้างอาคารกระถางคบเพลิง, งานก่อสร้างอาคารอำนวยการ, งานก่อสร้างอาคารสกอรีบอร์ด, สนามเทนนิส 6 คอร์ต พร้อมอาคารบริการ, ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ, เครื่องสกอรีบอร์ด, รายการครุภัณฑ์ต่างๆ ในวงเงิน 177 ล้านบาท